

KẾ HOẠCH

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 867/KH-VP ngày 30/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2021-2025. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI năm 2023 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm góp phần nâng cao điểm số và thứ hạng về Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức (CCVC) về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PCI để tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Các phòng, ban, trung tâm (đơn vị) thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng) căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ tại Kế hoạch này để chỉ đạo, đôn đốc công chức, viên chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN TRONG PCI QUẢNG TRỊ

Các đơn vị căn cứ các nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của Văn phòng giai đoạn 2021- 2025 và nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện để cải thiện các Chỉ số thành phần PCI thuộc đơn vị phụ trách đảm bảo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về kết quả thực hiện, cụ thể các tiêu chí sau:

1. Tính minh bạch

Duy trì và nâng cao điểm số về độ mở và chất lượng trang Web của tỉnh nhằm tăng tỷ lệ cá nhân và doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh, nhất là

đối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2. Chi phí thời gian

Tăng tỷ lệ doanh nghiệp dành thời gian để tìm hiểu về quy định cũng như việc thực thi quy định của pháp luật;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách, công chức, viên chức cần tăng cường giải quyết công việc đạt hiệu quả cao và có thái độ phục vụ thân thiện, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục giải quyết công việc.

Tăng cường rà soát nhằm cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và đơn giản hóa các loại thủ tục giấy tờ; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính và các loại phí, lệ phí (nếu có) tại trụ sở cơ quan và tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

3. Cạnh tranh bình đẳng

Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các TTHC cũng như các hợp đồng từ cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp; Chú trọng việc giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp FDI cũng như doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện các TTHC... từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư của các loại hình doanh nghiệp cho tỉnh nhà; Tạo sự công khai, minh bạch trong thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI.

4. Tính năng động của chính quyền tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật trong giải quyết công việc và các vấn đề mới phát sinh nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân theo quy định của Pháp luật;

Chủ động triển khai các sáng kiến cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành trong tỉnh; tham mưu Lãnh đạo tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách để tổ chức thực hiện tốt ở địa bàn cấp huyện.

Thường xuyên tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, qua đó lắng nghe các ý kiến để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ hài lòng của DN đối với chính quyền của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh.

5. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo tỉnh xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc đối với doanh nghiệp.

Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo tỉnh cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động trái quy định về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách, tập trung quán triệt, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Quảng Trị, quyết tâm hoàn thành tốt Kế hoạch đã đề ra; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh; chú trọng vào công tác giải quyết TTTC cho các doanh nghiệp đúng và sớm hạn giúp doanh nghiệp đảm bảo được thời gian đầu tư và hoạt động.

- Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi và tham mưu báo cáo kết quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, HCTC_(ph).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Cảnh Hưng